

ĐÔNG HƯNG

Tập trung tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở



Đại hội Chi bộ thôn Tân Hòa, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở. Công tác chuẩn bị cũng như tổ chức đại hội đang được các cấp ủy trên địa bàn huyện Đông Hưng triển khai bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, quy định.

Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 46 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở, 465 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 13.000 đảng viên. Đồng chí Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mỗi chi bộ. Trong đó, yêu cầu các đảng bộ cơ sở lựa chọn một chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điển,

rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, coi trọng chất lượng, không phô trương, hình thức. Thống nhất thời gian hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 31/8/2022.

Đồng chí Trịnh Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến cho biết: Do làm tốt khâu chuẩn bị, đến nay cả 9 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội, là xã hoàn thành đại hội chi bộ sớm nhất huyện. Đại hội các chi bộ diễn ra trang nghiêm, dân chủ, các đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm bầu cử chi ủy đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; báo cáo chính trị đánh giá trung thực, khách

quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới sát thực tế, có tính khả thi cao. Ông Nguyễn Văn Đồng, Bí thư Chi bộ thôn Tân Hòa cho biết: Tại Đại hội, các đồng chí trong chi ủy đều có số phiếu cao. Đại hội đã thảo luận, nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025: Hàng năm gieo cấy 100% diện tích, không để ruộng bỏ hoang; duy trì, phát triển thương mại, dịch vụ, các nghề phụ. Chi bộ lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"...

Thời gian qua, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí bí thư chi bộ không ngại khó khăn, tận tâm, năng nổ và trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành tích chung của địa phương. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nhân sự khóa mới của một số chi bộ đang gặp khó khăn vì hiện đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư đa số lớn tuổi, thiếu nguồn để kết nạp đảng viên mới, thiếu đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở khu dân cư... Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Hà Giang có 18 chi bộ trong đó có 11 chi bộ thôn với 552 đảng viên, tuy nhiên một số đảng viên tuổi cao không muốn tham gia, không muốn tái cử cấp ủy. Để khắc phục khó khăn, tạo nguồn nhân sự tốt cho đại hội, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác vận động, thuyết phục để đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, đảng viên trẻ nhiệt huyết tham gia cấp ủy, bảo đảm khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. Nơi có đủ điều kiện thì thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận. Hiện các chi bộ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để giữa tháng 8 đồng loạt tổ chức đại hội.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị tích cực, chu đáo, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Đông Hưng sẽ diễn ra thành công, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định của Điều lệ Đảng, bầu được cấp ủy khóa mới đủ số lượng, chất lượng cao để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Long Bồi, xã Đông Hợp



nhất là chung sức xây dựng Đông Hợp sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Đại hội Chi bộ thôn dự kiến diễn ra cuối tháng 8/2022. Hiện Chi ủy đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bức xúc trên địa bàn. Nhân sự đại hội giới thiệu, qua 3 hội nghị đều thống nhất cao. Chi ủy đã tập trung trí tuệ xây dựng các văn kiện trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, thống nhất cao nhiệm kỳ tới sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt việc xây dựng điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu của xã, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, thời gian qua, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với dân, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết

Ông Bùi Ngọc Thức, thôn Tân Hòa, xã Hợp Tiến



đời sống nhân dân, xây chắc cây cầu nối Đảng với dân.

Đại hội Chi bộ thôn Tân Hòa sau 1/2 ngày diễn ra đã thành công tốt đẹp, bầu được Chi ủy với 3 đồng chí tuổi đời từ 42 - 65. Mong rằng Chi ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết, quy tụ đảng viên, nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, xây dựng thôn xóm văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân, xây chắc cây cầu nối Đảng với dân.

THU HIỀN - NGUYỄN TRIỆU

VŨ THƯ

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học

Năm học 2021 - 2022, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, hoạt động giáo dục của huyện Vũ Thư bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19. Khắc phục mọi khó khăn, ngành giáo dục huyện đã chủ động xây dựng, điều chỉnh chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Năm học 2021 - 2022, huyện Vũ Thư có 77 đơn vị trường học, trong đó có 30 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 16 trường THCS, 15 trường trung học và THCS. Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Năm học vừa qua, các cơ sở giáo dục đã thích ứng linh hoạt với mọi diễn biến của dịch, chuyển ngay sang hình thức dạy học trực tuyến khi học sinh phải tạm dừng đến trường. Nhờ đó, toàn ngành luôn bám sát tiến độ chương trình, chất lượng giáo dục duy trì ổn định. 100% trường mầm non duy trì việc tổ chức cho trẻ nuôi ăn bán trú tại trường với mức 13.000 đồng/trẻ/ngày (chưa kể chất đốt); công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, không có tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn uống xảy ra tại các trường học. Đối với lớp 1, lớp 2 học theo chương trình GDPT 2018, các trường học đã tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại như: ti vi, máy tính, máy chiếu từ các nguồn lực huy động. Đối với các khối lớp còn lại, toàn ngành tích cực đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, tăng cường hoạt động thực hành; chú trọng bồi dưỡng kiến thức thực tế, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc mở rộng không gian học tập. Kết thúc năm học, toàn huyện có 318 học sinh tiểu học đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia tại sân chơi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng và trạng nguyên Tiếng Việt; cấp THCS có 28 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; Vũ Thư xếp thứ nhất toàn đoàn giải thể thao cấp tỉnh.

Để đạt được kết quả trên, trong năm học vừa qua ngành giáo dục huyện đặc biệt chú

trọng công tác tuyển dụng, luân chuyển, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Hiện toàn huyện có 2.386 cán bộ, giáo viên với chuyên môn vững vàng, sẵn sàng thực hiện tốt việc triển khai chương trình thay sách giáo khoa. Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giáo viên phù hợp để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của các trường học, trong năm học vừa qua, toàn ngành đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 1.408 giáo viên phục vụ chương trình GDPT 2018 và hàng nghìn lượt giáo viên cho chương trình giáo dục hiện hành. Cô giáo Đỗ Thị Xuyên, Trường Tiểu học và THCS Dũng Nghĩa cho biết: Nhờ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nên năm học vừa qua tôi đã thực hiện phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm và sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực như: ở bi, trò chơi, công đoạn, phòng tranh và các thiết bị dạy học hiện đại. Do vậy, học sinh lớp 2 do tôi dạy tiếp thu bài chủ động, hiệu quả hơn.

Cùng với việc quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Vũ Thư tích cực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp học từng bước được nâng cao, trong đó mầm non là 90%, tiểu học là 88%, THCS là 97% và tiểu học và THCS là 91%. Tất cả các trường có cấp tiểu học, THCS đều tổ chức dạy môn Tin học cho học sinh đã có bản có đủ máy tính được bố trí khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi

cho việc giảng dạy và học môn học này. Bên cạnh đó, một số đơn vị trang bị thêm các phương tiện kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy chiếu đa năng, bảng thông minh, màn hình led, các phần mềm dạy học, các phần mềm quản lý trường học và quản lý bài giảng điện tử. Hiện toàn huyện có 41 trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài theo quy định về kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 16 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 10 trường THCS, 7 trường trung học và THCS. Cô giáo Bùi Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Trung An chia sẻ: Để trở thành 1 trong 10 trường THCS của huyện được công nhận trường chuẩn quốc gia, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, chúng tôi đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động ngày công lao động và kinh phí xây dựng khuôn viên nhà trường của các hộ dân và phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, bản thân cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng trực tiếp tham gia chuyển phòng, tháo dỡ nhà cấp 4, lắp bảng biển, san đất, trồng cây... Do đó hiện nay trường khá khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục luôn nằm trong top đầu của huyện.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng giúp toàn ngành giáo dục huyện Vũ Thư sẵn sàng bước vào năm học 2022 - 2023 và tiếp tục thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3 và lớp 7.

DẶNG ANH



Cụm trường Tiểu học Minh Lăng (Vũ Thư) tổ chức giao lưu bóng rổ cho học sinh.

"Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội", mục tiêu này đã được các cấp hội phụ nữ huyện Thái Thụy thực hiện bằng việc nỗ lực xây dựng mô hình, hoạt động phù hợp, thiết thực, hấp dẫn nhằm thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội

Chăm lo, đồng hành với phụ nữ khó khăn, yếu thế là một trong những hoạt động ý nghĩa của tổ chức hội phụ nữ các cấp. Việc làm này không những giúp phụ nữ tự tin, vượt khó vươn lên trong cuộc sống mà còn khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, là mái nhà chung của chị em phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thái Thụy cho biết: 6 tháng đầu năm, các cấp hội ở Thái Thụy đã trích quỹ "hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ", vận động quyên góp ủng hộ chị em, con em hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 139,2 triệu đồng giúp đỡ 73 hội viên, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; Hội LHPN huyện hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng 2 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo. Cùng với đó, các cấp hội quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác từ các ngân hàng và Quỹ TYM với số dự định nay là hơn

Tạo điểm nhấn thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội



Hội LHPN huyện Thái Thụy trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm tình thương" cho bà Nguyễn Thị Luyến, hội viên phụ nữ thôn Bắc Thịnh, xã Sơn Hà.

325,9 tỷ đồng cho 7.055 thành viên vận để phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Luyến, hội viên phụ nữ thôn Bắc Thịnh, xã Sơn Hà chia sẻ: Là phụ nữ nghèo đơn thân của xã, tôi luôn được các chị em đồng viên, thăm hỏi, giúp đỡ. Ngôi nhà mới của tôi cũng được hội phụ nữ các cấp hỗ trợ và vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ với tổng số tiền 90 triệu đồng. Không có tổ chức hội đúng ra kêu gọi, giúp đỡ thì không biết đến bao giờ tôi mới có ngôi nhà khang trang. Tôi cảm ơn các cấp hội và chị em phụ nữ địa phương rất nhiều.

Ở một số địa phương, cuộc sống của nhiều chị em còn khó khăn nên chỉ lo làm ăn, ít có thời gian quan tâm tới việc tham gia sinh hoạt tổ chức hội phụ nữ. Bởi vậy, để tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, các cấp hội đã chú trọng nội dung, phương thức hoạt động gắn với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa đi liền với đời sống hội viên như hỗ trợ

vay vốn ưu đãi; hỗ trợ phụ nữ phát huy vai trò, vị thế của mình trong gia đình, cung cấp, trang bị kiến thức như nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm sóc gia đình; thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Hội còn thường xuyên biểu dương các điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực để ghi nhận kết quả phấn đấu, động viên và thu hút sự quan tâm của chị em... Theo chị Phạm Thị Lanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thụy Xuân: Khi thấy được quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên số chị em tham gia tổ chức hội mỗi năm một tăng. Tầng số lượng đồng nghĩa với nhiều hoạt động, phong trào của hội được triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng khắp. Điều đó không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh mà còn giúp cấp ủy, chính quyền giữ vững, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Thời gian qua, các mô hình: gia đình 5 không, 3 sạch; hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ; nhà sạch, vườn đẹp; dân vũ thể thao... tiếp tục được duy trì với những hình thức sinh hoạt, hoạt động mới mẻ, sinh động và sát thực tiễn đang thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Các nhóm phụ nữ theo đối tượng, lĩnh vực, cũng sẽ thích được nhân rộng giúp các cấp hội triển khai

sâu hơn công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả gắn với các phong trào, cuộc vận động của tổ chức hội và nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương. Bà Phạm Thị Dung, hội viên phụ nữ thôn Hạ Tập, xã Thụy Bình cho biết: Trước đây, tôi ít khi tham gia sinh hoạt trong chi hội phụ nữ, phần vì công việc nhà nông, phần vì việc sinh hoạt hội phụ nữ quanh đi quẩn lại chỉ có họp hành... Tuy nhiên, những năm gần đây, Hội LHPN xã và Chi hội Phụ nữ thôn có nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng... nên không chỉ bản thân tôi mà cả gia đình cũng hào hứng tham gia mô hình nhà sạch, vườn đẹp và các hoạt động ở hội tổ chức.

Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung, phương thức hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề thiết thực, chăm lo cho phụ nữ, các cấp hội còn chú trọng để xuất chính sách, tham gia xây dựng, phân bổ xã hội, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hoạt động hội ở Thái Thụy ngày càng thể hiện rõ tính liên hiệp và việc thực hiện chức năng đại diện, cầu nối giữa Đảng với phụ nữ, với nhân dân.

KUẨN PHƯƠNG